



ชย ๐๐๓๒.๐๑๑/ด๑๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนชัยภูมิ - แก้งคร้อ ชย ๓๖๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงาน และนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  
และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

สิ่งส่งมาด้วย ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงาน และนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นบรรทัดฐานของสังคม ได้ให้ความสำคัญ  
ในเรื่องต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวง  
สาธารณสุข ที่มุ่งให้การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดชัยภูมิ มีความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการดำเนินงานฯ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  
แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงาน  
และนโยบายการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดชัยภูมิ ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาระ บกพิบูลย์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มกฎหมาย

โทร.๐๔๔ ๘๑๑๖๙๑-๔ ต่อ ๑๒๑

โทรสาร. ๐ ๔๔๘๒๒๑๙๕

“อัตลักษณ์ สสจ.ชัยภูมิ : ชื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ”



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงาน และนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งให้การบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มีความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการดำเนินงานฯ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศเจตนารมณ์การบริหารงาน และนโยบาย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติตาม แนวทางที่กำหนดดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการบริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

๒. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ

๓. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่อต่อการทุจริต การให้หรือการรับประโยชน์ จากผู้ที่มีส่วนได้เสีย เช่น การให้หรือรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน หรือการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม

๔. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

๕. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง

๖. ให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลหรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายวชิระ บถพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

“อัตลักษณ์ สสจ.ชัยภูมิ : ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อ เสียสละ”